

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KÍ KẾT VĂN BẢN HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG SHB - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI



lời cảm ơn Nhà trường vì sự đón tiếp nồng hậu và có những hỗ trợ tích cực giúp hợp tác giữa hai bên đạt được những kết quả tốt đẹp trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất một nội dung hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới như công tác tài chính, truyền thông, quảng bá hình ảnh, hỗ trợ học bổng cho sinh viên và tổ chức sự kiện,...

Kết luận buổi làm việc, GS.TS Hoàng Anh Tuấn và ông Phạm Quang Hòa đã đại diện lãnh đạo hai bên kí kết văn bản hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tây Hà Nội. Trên cơ sở kí kết hợp tác, hai bên sẽ xây dựng các chương trình, dự án chung thông qua bộ phận hợp tác phát triển.

Ngày 01/8/2023, tại phòng, trung tâm thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ kí kết văn bản hợp tác giữa Nhà trường và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB) - Chi nhánh Tây Hà Nội. Về phía Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tây Hà Nội có ông Phạm Quang Hòa (Giám đốc chi nhánh), bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc trung tâm tuyển dụng và thu hút nhân tài, cùng một số lãnh đạo phòng giao dịch, trung tâm, phòng ban thuộc Chi nhánh Tây Hà Nội. Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có GS.TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu Trưởng), cùng trường các

## Nội dung hợp tác

Ngân hàng SHB sẽ cung cấp giải pháp quản lý cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hai bên kết nối truyền thông thương hiệu và chia sẻ thông điệp, hình ảnh

Hợp tác trong lĩnh vực tài chính: SHB xây dựng những chính sách chuyên biệt để cán bộ, viên chức của Trường được tiếp cận nguồn tài chính ưu đãi phục vụ các nhu cầu tài chính phù hợp với quy định của pháp luật; triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi về sản phẩm dịch vụ của SHB dành cho sinh viên của VNU-USSH.

Trao học bổng thường niên cho Sinh viên, học viên và phối hợp trong việc tổ chức các sự kiện, hoạt động thường niên của Trường ĐHKHXH&NV